

Suy Niэм Thọ Sáu Tuần XIV Thọng Niên A - GKGD Giáo Phọn Phú Cọng

Tin Mọng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máthêu (10, 16-23): CỌN SỌNG KHỌN NGOAN

16 Đây, Thọy sai anh em đi nhọ chiêm đi vào giọa bọy sói. Vọy anh em phọi khôn nhọ rọn và đọn sọ nhọ bọ câu.

17 Hãy coi chọng ngọọi đọi. Họ sọ nọp anh em cho các họi đọng, và sọ đánh đọp anh em trong các họi đọng cọa họ. 18 Và anh em sọ bọ điọu ra trọc mọt vua chúa quan quyọn vì Thọy đọ làm chọng cho họ và các dân ngọọi đọc biọt. 19 Khi ngọọi ta nọp anh em, thì anh em đọng lo phọi nói làm sao hay phọi nói gì, vì trong giọ đó, Thiên Chúa sọ cho anh em biọt phọi nói gì: 20 thọt vọy, không phọi chính anh em nói, mà là Thọn Khí cọa Cha anh em nói trong anh em.

21 Anh sọ nọp em, em sọ nọp anh cho ngọọi ta giọt; cha sọ nọp con, con cái sọ đọng lên chọng lọi cha mọ và làm cho cha mọ phọi chọt. 22 Vì danh Thọy, anh em sọ bọ mọi ngọọi thù ghét. Nhọng kọ nào bọn chí đọn cùng, kọ y sọ đọc cọu thoát.

23 Khi ngọọi ta bách họi anh em trong thành này, thì hãy trọn sang thành khác. Thọy bọ thọt anh em: anh em chọa đi họt các thành cọa Ít-ra-en, thì Con Ngọọi đã đọn.

SUY NIÉM: TỌI ẮN - NHAI VÀ NUỐT LỌI CHÚA:

Qua trang Tin Mọng chúng ta vọa nghe, Chúa Giêsu đã báo trọc cho các Tông đọ biọt đọc nhọng khó khăn, thọ thách mà các ông sọ gọp phọi. Điọu này đọc Chúa Giêsu mọn hình nhọ nhọ chiêm đi vào giọa bọy sói.

Trọc nhọng thọ thách, Chúa Giêsu đã đọy ngọọi môn đọ cọa Chúa cọn phọi làm gì đọ vọt qua?

Chúa đọy các ông: "Anh em phọi khôn nhọ rọn và đọn sọ nhọ bọ câu". Chúa đọy các ông phọi khôn ngoan: Khôn ngoan đọ phân biọt đâu là ý mình, đâu là ý cọa Chúa; khôn ngoan đọ phân biọt điọu mình làm đúng và điọu làm sai; khôn ngoan đọ giúp mình tọnh thọc và ý thọc mình thuọc vọ Chúa; khôn ngoan đọ mình nhọn ra: Thiên Chúa có thọ biọu lọ quyọn năng cọa Ngài qua sọ yọu đọi cọa chúng ta. Nhọ lọi thánh Phaolô đã nói: "Sọ c mọnh cọa Thọy đọc biọu lọ trọn vọn trong sọ yọu đọi".

Thật nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yêu cầu của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yêu cầu, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngược đãi vì Đức Kitô. Vì khi tôi yêu, chính là lúc tôi mạnh mẽ...". Amen.

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:

Hàng
